

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Nghị quyết số 08 -NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”

Qua gần 9 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 13 -CT/TU, ngày 21/10/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 17 -CT/TW, ngày 23/10/2002 của Ban Bí thư (khóa IX) về “phát triển thể dục, thể thao đến năm 2010”, sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao có tính có nhiều chuyển biến đáng kể, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác phát triển thể dục, thể thao được nâng cao, có sự quan tâm và chú trọng đầu tư thích đáng đến mục tiêu nâng cao thể lực, bồi dưỡng ý chí, phát huy nhân tố con người đáp ứng trong tình hình mới. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng tiếp tục phát triển với nhiều hình thức đa dạng, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân; ý thức tự rèn luyện thân thể của nhân dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ người tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đã tăng từ 14% dân số (năm 2004) lên 19,6% dân số (năm 2011) và tỷ lệ gia đình tập luyện thể thao đạt 11% dân số. Các mô hình câu lạc bộ, điểm tập thể dục, thể thao ngày càng được mở rộng và phát triển. Cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho thể dục, thể thao từng bước được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới. Công tác xã hội hóa thể dục, thể thao có chiều hướng tích cực, nhiều câu lạc bộ thể thao được hình thành và hoạt động tốt, đã bước đầu thu hút các cá nhân và doanh nghiệp tài trợ, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu luyện tập thể dục, thể thao của nhân dân ở những địa bàn thuận lợi. Hoạt động thể dục, thể thao học đường, trong các ngành, các địa phương và lực lượng vũ trang có bước phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Đội ngũ cán bộ thể dục, thể thao luôn được tăng cường về số lượng và chất lượng, đảm bảo nhu cầu phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao trong tình hình mới.

Tuy nhiên, trong những năm qua công tác phát triển thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế: sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác thể dục, thể thao ở một số địa phương chưa đầy đủ, nhiều nơi còn xem nhẹ; phong trào thể dục, thể thao ở thôn, buôn, bon, xã, phường chưa được quan tâm đúng mức; hoạt động thể dục, thể thao trong các trường học,

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
 SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH
 CÔNG VĂN ĐIỂN
 Số 74, ngày 05/05/2012
 S. 10001.2012

các ngành chưa thường xuyên và chất lượng chưa cao; thành tích nhiều môn thể thao thấp so với các tỉnh trong khu vực và Quốc gia; đầu tư của Nhà nước và huy động nguồn lực từ cộng đồng cho thể dục, thể thao còn hạn chế, nhiều địa phương chưa chú trọng quy hoạch, tạo quỹ đất, đầu tư xây dựng cho hoạt động thể dục, thể thao; bộ máy tổ chức cán bộ thể dục, thể thao thiếu và chưa đồng bộ, nhất là ở cấp huyện, cán bộ ở xã, phường, thị trấn phần lớn là kiêm nhiệm và không ổn định gây khó khăn lớn trong việc tổ chức và duy trì các hoạt động thể dục, thể thao từ tỉnh đến cơ sở.

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế: các cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư đáng kể cho công tác thể dục, thể thao. Sự phối kết hợp giữa ngành thể dục, thể thao với các địa phương, đơn vị, trường học thiếu hệ thống và chưa có giải pháp tích cực trong việc phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng và phát hiện, tìm kiếm, đào tạo vận động viên trẻ có tài năng. Đội ngũ cán bộ thể dục, thể thao còn thiếu; cơ sở vật chất còn thiếu đồng bộ, quá lạc hậu. Chủ trương xã hội hóa thể dục, thể thao hiệu quả chưa cao.

Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ của sự nghiệp thể dục, thể thao đến năm 2020 và tầm nhìn ở các giai đoạn tiếp theo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội quán triệt sâu sắc các quan điểm cơ bản đề ra trong Nghị quyết số 08 -NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị và nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy, với những nội dung chủ yếu sau:

I- MỤC TIÊU

1- Mục tiêu chung

Xây dựng và phát triển nền tảng thể dục, thể thao tinh thần nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tiếp tục mở rộng và đa dạng hoá các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng, thể dục, thể thao giải trí đáp ứng nhu cầu giải trí của xã hội và tạo thói quen hoạt động, vận động của nhân dân. Bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong các hoạt động thể dục, thể thao. Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất trong trường học, đảm bảo yêu cầu phát triển toàn diện, làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao và góp phần xây dựng lối sống lành mạnh trong thanh, thiếu niên. Tích cực phát triển hoạt động thể dục, thể thao trong các ngành, đơn vị, địa phương. Đổi mới và hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, đào tạo tài năng thể thao, gắn kết đào tạo các tuyến, các lớp kế cận. Nâng cao thành tích thi đấu của thể thao thành tích cao.

Đến năm 2020, phần đầu trên 90% học sinh, sinh viên đạt chuẩn rèn luyện thân thể; các trường học, xã, phường, thị trấn, khu công nghiệp có sân, nhà tập luyện thể dục, thể thao; Sân vận động trung tâm tỉnh, Nhà thi đấu đa năng của tỉnh

được trang bị cơ sở vật chất thể dục, thể thao hiện đại, đáp ứng việc đăng cai các giải thi đấu Quốc gia và khu vực.

2- Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu đến năm 2020, đạt một số chỉ tiêu như sau:

2.1- Thể dục, thể thao quần chúng:

Số người tham gia tập thể dục, thể thao thường xuyên đến năm 2015 đạt tỷ lệ 23% và đến năm 2020 đạt tỷ lệ 28% dân số.

Số gia đình luyện tập thể dục, thể thao đến năm 2015 đạt tỷ lệ 13% và đến năm 2020 đạt tỷ lệ 16%.

2.2- Hoạt động thể dục, thể thao trường học, cơ quan, đơn vị:

Đến năm 2020, số trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp thực hiện chương trình thể dục chính khóa đạt tỷ lệ 100% và hoạt động ngoại khóa đạt tỷ lệ 45%; số cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực trên 80%.

2.3- Về cơ sở vật chất:

- Năm 2014, hoàn thành và đưa Sân vận động trung tâm tỉnh đi vào hoạt động; đến năm 2020, xây dựng Nhà thi đấu đa năng và trang bị đầy đủ cơ sở vật chất thể dục, thể thao hiện đại cho Sân vận động trung tâm tỉnh.

- 100% huyện, thị xã có sân vận động, nhà tập luyện thể dục, thể thao.

- 90% xã, phường, thị trấn có sân bóng đá, bóng chuyền.

- 70% bon, buôn, tổ dân phố có điểm tập luyện thể thao.

2.4- Về thể thao thành tích cao: tập trung phát triển 04 môn thể thao mũi nhọn của tỉnh: Wushu, Boxing, Võ cổ truyền, Điền kinh, có từ 40 - 60 vận động viên tập trung, phấn đấu vào top 10 đội mạnh Quốc gia ở các giải hàng năm. Tham gia thi đấu các giải vô địch quốc gia đạt 15 - 20 huy chương; tham gia đại hội thể dục, thể thao toàn quốc xếp thứ 48/66 các tỉnh, thành, ngành.

2.5- Về công tác xã hội hóa thể dục, thể thao: xây dựng mới 10 sân bóng đá Mini cỏ nhân tạo; 15 sân Tennis và 20 sân thể thao khác. Tài trợ tổ chức giải thể thao chiếm 20% tổng kinh phí tổ chức giải của tỉnh.

II- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện đầy đủ 03 quan điểm của Đảng về công tác thể dục, thể thao, các mục tiêu và 06 nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 08 -NQ/TW của Bộ Chính trị; tạo chuyên biến mạnh mẽ về nhận thức, trên cơ sở đó có chủ trương phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo ở từng ngành, địa phương, cơ sở. Quan tâm chỉ

đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với công tác thể dục, thể thao.

Các cấp ủy đảng, chính quyền cần đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức và bố trí cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực để lãnh đạo, quản lý công tác thể dục, thể thao. Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Đề án quy hoạch phát triển thể dục, thể thao đến năm 2020; quy hoạch đất và huy động nguồn lực để xây dựng các cơ sở tập luyện thể dục, thể thao, các khu vui chơi, giải trí ở xã, phường, thị trấn gắn với trường học; hỗ trợ phát triển thể dục, thể thao ở các địa phương khó khăn, đông đồng bào dân tộc thiểu số.

2- Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học

Đảm bảo đầu tư đúng mức thể dục, thể thao trường học, với vị trí là bộ phận quan trọng của phong trào thể dục, thể thao; là một mặt của giáo dục toàn diện nhân cách học sinh, sinh viên.

Xây dựng kế hoạch liên ngành về phát triển giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học. Tăng cường chất lượng dạy và học thể dục chính khóa và phát triển hoạt động thể dục, thể thao ngoại khóa. Gắn giáo dục thể chất với giáo dục ý chí, đạo đức, giáo dục quốc phòng, giáo dục sức khỏe và kỹ năng sống của học sinh, sinh viên. Phát hiện, đào tạo năng khiếu và tài năng thể thao thông qua việc xây dựng và phát triển các câu lạc bộ thể thao trong nhà trường. Triển khai thực hiện quy hoạch các cơ sở giáo dục đào tạo có cơ sở vật chất đáp ứng hoạt động thể dục, thể thao trường học theo quy chuẩn quốc gia.

Ban hành chính sách đãi ngộ hợp lý và phát huy năng lực đội ngũ giáo viên thể dục trong các trường học; mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên thể dục cho trường học.

3- Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thể dục, thể thao quần chúng

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, vận động và thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện; gắn việc chỉ đạo phát triển phong trào thể dục, thể thao với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” với Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu đô thị văn minh.

Xây dựng mạng lưới hướng dẫn viên, vận động viên làm nòng cốt phong trào. Từng bước hình thành khu trung tâm thể dục, thể thao của xã, phường, thị trấn, gắn với trường học, các tụ điểm vui chơi của thanh, thiếu niên và các thiết chế văn hóa tại cơ sở. Trên cơ sở đó, phát hiện, bồi dưỡng các tài năng thể thao trẻ.

Tạo cơ hội cho mọi người dân được tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, nhất là quan tâm đến người cao tuổi, người khuyết tật và người lao động tại các khu

công nghiệp. Phát triển các câu lạc bộ thể thao người cao tuổi, người khuyết tật ở các địa phương trong tỉnh; quan tâm quy hoạch, xây dựng các trung tâm luyện tập, trang bị cơ sở vật chất, dụng cụ tập luyện cho các môn thể thao đặc thù dành cho người cao tuổi, người khuyết tật.

Bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc trong các hoạt động thể dục, thể thao, nhất là các môn thể thao dân tộc. Suu tầm, thống kê, phân loại các trò chơi dân gian trong lễ hội truyền thống của các địa phương trong tỉnh, lựa chọn một số trò chơi dân gian để đưa vào hệ thống thi đấu của tỉnh.

Chú trọng phát triển thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang. Tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra chiến sỹ khỏe; tổ chức đại hội thể dục thể thao, hội thao, các giải thi đấu thể thao trong Quân đội, Công an. Cùng cố hoạt động thể dục, thể thao trong cán bộ, chiến sỹ nhằm thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao trong nhân dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Mở rộng các hoạt động thể dục, thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, nhất là đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao cho người lao động ở các khu đông dân cư và khu công nghiệp.

Tiếp tục hỗ trợ đầu tư và ban hành các chính sách khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển thể dục, thể thao quần chúng. Rà soát và quy hoạch quỹ đất dành cho thể dục, thể thao; tăng cường đầu tư xây dựng các sân chơi, bãi tập, công trình thể thao theo quy hoạch phát triển ngành thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông; giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn 2020.

4- Nâng cao hiệu quả đào tạo tài năng thể thao

Đổi mới cơ chế tổ chức và nội dung tuyển chọn, đào tạo tài năng thể thao thành tích cao theo định hướng chuyên nghiệp. Tăng cường nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao cho công tác đào tạo tài năng thể thao thành tích cao. Trong thời gian tới, tập trung đầu tư phát triển các môn thể thao thế mạnh của tỉnh.

Đầu tư xây dựng các trung tâm huấn luyện nghiệp vụ, năng khiếu thể dục, thể thao và văn hóa ở cấp huyện, thị xã. Mở rộng các lớp năng khiếu thể thao của tỉnh; phát triển mạng lưới hoạt động thể thao thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; phát triển, bồi dưỡng các năng khiếu và tài năng thể thao. Khuyến khích phát triển câu lạc bộ về các môn thể thao hoạt động theo phương thức tự quản, có sự hỗ trợ của Nhà nước để tham gia thi đấu và cung cấp vận động viên cho tỉnh.

Xây dựng lực lượng tham gia thi đấu tại các giải thể thao khu vực và toàn quốc; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất thể thao hiện đại đáp ứng việc tổ chức đăng cai các giải thi đấu thể thao cấp Quốc gia, nhằm quảng bá tiềm năng, con người tỉnh Đắk Nông trên con đường phát triển.

Xây dựng và thực hiện Quy hoạch tổ chức bộ máy, nhân sự và các môn thể thao trọng điểm giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn 2020. Xây dựng Đề án đào tạo vận động viên và tham gia thi đấu tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 và lần thứ VIII năm 2018. Tiếp tục nâng cao thành tích thi đấu của thể thao thành tích cao.

5- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, ứng dụng khoa học và công nghệ trong quản lý, huấn luyện, đào tạo vận động viên

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực hoạt động thể dục, thể thao nhằm thu hút nhân tài. Trước mắt cần tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện viên, vận động viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, ý chí tinh thần dân tộc, lòng dũng cảm, trí sáng tạo, tính trung thực cho vận động viên và cán bộ thể dục, thể thao.

Rà soát, quy hoạch đội ngũ cán bộ, chủ động phối hợp với các trường đại học, trung tâm huấn luyện mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo cán bộ tại tỉnh, tuyển chọn, cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do Tổng cục thể dục thể thao, các hiệp hội, liên đoàn thể dục thể thao tổ chức.

Đẩy mạnh công tác ứng dụng khoa học - công nghệ và xây dựng cơ sở vật chất để đảm bảo cho sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao của tỉnh phát triển bền vững, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với các tỉnh trong khu vực và cả nước, tạo bước đột phá, nâng cao thành tích thể thao.

6- Đổi mới tổ chức, quản lý, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát triển các tổ chức xã hội về thể dục, thể thao, mở rộng hợp tác trong cả nước

Hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước ngành văn hóa, thể thao và du lịch từ tỉnh đến cơ sở. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thể dục, thể thao từ cấp tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là năng lực triển khai thực hiện các chính sách, kế hoạch thể dục, thể thao.

Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa thể dục, thể thao. Đổi mới cơ bản các hình thức và biện pháp quản lý nhà nước về thể dục, thể thao; tăng cường tính tự chủ của các đơn vị sự nghiệp thể dục, thể thao. Khuyến khích các tổ chức xã hội, các cơ sở thể thao ngoài công lập tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao. Tạo cơ sở phát triển kinh tế thể thao.

Mở rộng giao lưu hợp tác với các tỉnh, thành trong cả nước để phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao, nhất là về công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 08 -NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng viên và nhân

dân; đồng thời, tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phù hợp ở từng ngành, địa phương.

2- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện.

- Xây dựng Chiến lược phát triển thể dục, thể thao tỉnh đến năm 2020.

- Chỉ đạo việc rà soát, quy hoạch tổ chức bộ máy cán bộ quản lý thể dục, thể thao từ tỉnh đến cơ sở; quan tâm chỉ đạo quy hoạch quỹ đất dành cho xây dựng trung tâm tập luyện thể dục, thể thao, các tụ điểm vui chơi, giải trí cho thanh, thiếu niên ở xã, phường, thị trấn, trường học; đầu tư đảm bảo cơ sở vật chất cho phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao bền vững.

3- Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện, phát động phong trào toàn dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao, tổ chức tuyên truyền, phổ biến quan điểm của Đảng về phát triển thể dục, thể thao đến hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân. Hàng năm kiểm tra, sơ kết, đánh giá việc thực hiện và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

4- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các ngành liên quan có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Chương trình hành động này được phổ biến đến các chi bộ.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng
- Ban Tuyên giáo TW, (b/c)
- VP Trung ương Đảng,
- Các ban đảng của Tỉnh ủy,
- Các BCS đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- MTTQ và các đoàn thể tỉnh,
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy (TH, TH).

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC



Nguyễn Văn Thử